

**Biểu mẫu 09**

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG THCS VÀ THPT  
TRẦN CAO VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG  
NĂM HỌC 2023 - 2024**

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
<b>I</b>	Điều kiện tuyển sinh	Xét tuyển học bạ THCS	Học bạ lớp 10 được lên lớp 11	Học bạ lớp 11 được lên lớp 12
<b>II</b>	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Bộ Giáo dục và Đào tạo
<b>III</b>	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.	Họp CMHS toàn trường 3 lần /năm, trao đổi giữa CMHS với GVCN hàng tuần, với Giám thị và GV bộ môn theo vụ việc.	Họp CMHS toàn trường 3 lần /năm, trao đổi giữa CMHS với GVCN hàng tuần, với Giám thị và GV bộ môn theo vụ việc.	Họp CMHS toàn trường 3 lần /năm, trao đổi giữa CMHS với GVCN hàng tuần, với Giám thị và GV bộ môn theo vụ việc.
	Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	Có ý thức tự học và tinh thần học hỏi.	Có ý thức tự học và tinh thần học hỏi.	Có ý thức tự học và tinh thần học hỏi.
<b>IV</b>	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập,	Đầy đủ theo chuẩn (Biểu 10)	Đầy đủ theo chuẩn (Biểu 10)	Đầy đủ theo chuẩn (Biểu 10)

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
	thiết bị dạy học, tin học ...)			
V	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	Hoạt động Đoàn, phong trào Văn – Thể – Mỹ, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của các câu lạc bộ học thuật và kỹ năng trong nhà trường.	Hoạt động Đoàn, phong trào Văn – Thể – Mỹ, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của các câu lạc bộ học thuật và kỹ năng trong nhà trường.	Hoạt động Đoàn, phong trào Văn – Thể – Mỹ, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của các câu lạc bộ học thuật và kỹ năng trong nhà trường.
VI	Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục	Trình độ chuyên môn đạt và trên chuẩn; Tận tâm trách nhiệm trong công việc giảng dạy và giáo dục học sinh.  thủ trưởng lãnh đạo, tập thể và cá nhân tổ chức thực hiện	Trình độ chuyên môn đạt và trên chuẩn; Tận tâm trách nhiệm trong công việc giảng dạy và giáo dục học sinh.  thủ trưởng lãnh đạo, tập thể và cá nhân tổ chức thực hiện	Trình độ chuyên môn đạt và trên chuẩn; Tận tâm trách nhiệm trong công việc giảng dạy và giáo dục học sinh.  thủ trưởng lãnh đạo, tập thể và cá nhân tổ chức thực hiện
VII	Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt	Đạo đức tốt, học tập khá, sức khỏe tốt	Đạo đức tốt, học tập khá, sức khỏe tốt	Đạo đức tốt, học tập khá, sức khỏe tốt

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
	được			
VIII	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	khá	Trên mức khá	Trên mức khá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2024

**HIỆU TRƯỞNG**

Huỳnh Kim Tuấn

